

รายงานวิจัยในชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2553

ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	
นางสาวศิริพร เครือวิริยะพันธ์	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพันธุเคมีโดยการเรียนแบบเพื่อนสอนเพื่อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวปัญญา นนทศิลา	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องดาราศาสตร์และอวกาศ ของนักเรียนชั้น ม.5 โดยใช้โปรแกรม Power Point
นางสาวณิชภา วรรณทอง	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้ชุดฝึกเรื่องการจำแนกธาตุและการอ่านสารประกอบ
นางสาวกชนิภา วงษ์สีทา	การศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณเรื่องการหาความเข้มข้นของสารละลายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวปณิชา สุวรรณจ้อย	ศึกษาผลการใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาการวาดภาพคานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นางปิยะพรรณ บุญทิม	ผลการสอนแบบวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่อการแก้ปัญหาการตอบคำถามแบบวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
นางอวยพร แสงหิรัญ	การพัฒนาทักษะการแยกตัวประกอบพหุนามโดยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
นางรติกร พวงศิริ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอนุกรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4-5 โดยใช้กลวิธี STAR
นางสาวสุวรรณณี พลิกามิน	การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนซ่อมเสริมด้วยแบบฝึก
นางสาววรรณวนัช ชมภูเข	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้น ม.5 โดยวิธีการสอนทักษะกระบวนการเชื่อมโยงความรู้และการคิดแก้ปัญหาเรื่องความน่าจะเป็น
นางสาววัลญา ทองอินทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
นางสาวมลฤดี ขวัญชุม	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องจำนวนเต็ม ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยใช้ชุดแบบฝึกเรื่องจำนวนเต็ม
นางสาวณภัทร เพ็ชรบุรี	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการสอนซ่อมเสริม
นายนันทพล มียิ่ง	การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องตรีโกณมิติและการประยุกต์ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ชื่อ - สกุล		ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		
นางเกษรารักษ์	พิ่งโพธิ์ทอง	การพัฒนาทักษะทางภาษาของนักเรียนชั้นม.5 โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทยเรื่อง การจับใจความจากการฟังและการอ่าน
นางเกษรา	สุนีย์ชัน	การพัฒนาทักษะการพูดหน้าชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน วัฒนาวิทยาลัย โดยการฝึกปฏิบัติซ้ำ
นางอัมพิกุล	พรหมมี	การพัฒนาทักษะการเขียนจดหมายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนา วิทยาลัย โดยใช้ชุดฝึกการเขียนจดหมาย
นางณัฐยา	กิงคารวัฒน์	การพัฒนาทักษะการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดฝึกการเขียน
นางเจติยา	สุวรรณสุนทร	การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวรดาภา	สว่างเพราะ	การพัฒนาทักษะการอ่านร้อยกรองให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		
นางอุ๋นใจ	ปฎิมาประกร	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/5 โดยใช้สื่อวีดิทัศน์และทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
นางอรพิน	หนูแก้ว	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยการใช้ ชุดฝึก
นางสาวบัณฑิตา	อุปจันทร์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.6 โดยการใช้ ชุดฝึก
นางสาวบุศรินทร์	ตั้งไพ	การพัฒนากระบวนการคิดวิชาสังคมศึกษาฯ ของนักเรียนชั้น ม.3 โดยใช้กรณีศึกษา
นางสาวอรสา	เงินฉาย	การพัฒนาการสอนกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ กรณีตัวอย่างจากบทความคดีศัพท์แพะ
นางสาวนภาพรรณ	จินตชิน	การศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยกระบวนการคิดแผนที่ความคิด Mind Mapping ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาวณัชชวัล	ไม้ดา	การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เรื่อง สิ่งแวดล้อมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		
นางสาวมาลี	บุญเนตร	พัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนชั้น ม.3 โดยการใช้ชุดฝึกการกระโดดเชือก
นางสาวนารี	นิลวรรณ	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง โรคไม่ติดต่อ ของนักเรียนชั้น ม.5 โดยการใช้ โปรแกรม PowerPoint
นางดาวเรือง	วงศ์วุฒิ	การพัฒนาทักษะการวิ่งกระโดดข้ามรั้วของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้การฝึกปฏิบัติซ้ำ
นางสาวรัชณี	โผแพ	การพัฒนาทักษะการว่ายน้ำท่ากรรเชียงในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาวอุษณีย์	ยอดชมพู	การพัฒนาทักษะการลีดลาคังหะรุมบ้า Step นิวออร์ก
นางสาวกัศิมา	ยอดชมพู	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเลือกอาหารและภาวะโภชนาการ เหมาะสมกับวัย ของนักเรียนชั้น ม.1 โดยการใช้โปรแกรม PowerPoint

ชื่อ - สกุล		ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี		
นางสาวทิพย์รัตน์	จุลวิจนะ	การพัฒนาทักษะด้านการวางแผนการทำงาน (การประกอบอาหาร) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
นางสมหมาย	มามะ	การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Flash MX ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยใช้ชุดฝึก
นางสาวพัชรี	สง่าสินธุ์	การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้น ม. 2 โดยใช้ชุดฝึก
นางนวลพันธ์	ตรานานนท์	ศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถในการใช้คำสั่งแบบมีเงื่อนไขระหว่างคำสั่ง if และคำสั่ง case ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ปีการศึกษา 2553
นางสาวจิราวรรณ	สิทธิภักดี	การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับการแกะสลักผักและผลไม้
นางสาวชมรวี	ฉลาดปัฐ	การพัฒนาความสามารถในการทำงานกลุ่มเชิงปฏิบัติ ของนักเรียนชั้น ม.4 วิชา สืบสานเอกลักษณ์ไทย1-2
นางสาวสมใจ	สารธรรม	การพัฒนาทักษะในการทำงานประดิษฐ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ชุดฝึก
นางสาวปัทมา	ฤกษ์โสภา	การพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจกระบวนการขั้นตอนวิธีการทำงานกลุ่มเพื่อให้การดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		
นางสาวชาลินี	สมุทรพ่อง	การพัฒนาทักษะการอ่าน คิควิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนชั้น ม.4 โดยใช้แบบฝึกหัดเสริมประกอบการอ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ
นางสาวภิญญา	รัตนเสรีภาส	การพัฒนาเทคนิคการจำคำศัพท์และชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกการสอน
นางสาวสิริกัญญา	ธานี	การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่นอกเหนือจากการศึกษาคำเรียนส่งผลให้ผู้เรียนมีศักยภาพทางการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
นายกัมปนาท	ธรรมผาดิ	พัฒนาหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (Beating English) ในรายวิชา English for Higher Education หลักสูตร EIC ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวอัจฉรีย์	สินธุสิงห์	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึก
นางสาววิชยา	เขาวลิต	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิธีการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกม

ชื่อ - สกุล	ชื่องานวิจัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
นางชัชรีย์ ภูตระกูล	การสร้างความรู้หรือรึ้นในการเรียน โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวดารณา ตันตินีรนาท	การพัฒนาทักษะการร่างภาพในวิชาวาดเส้น 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยการใช้นวัตกรรมการร่างภาพ “X-Ray”
นางสาวกฤษฎาพร พะลาขานนท์	การพัฒนาการสอนวิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้น ม.1/5 โดยวิธีการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม
นางสาวสัมพรธรรมิ์ เสตสุบรรณ	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางศิลปะของการลงตามด้วยสีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นางสาวประดับ ประสมทรัพย์	การพัฒนาทักษะการปฏิบัติดนตรีสากลโดยใช้ชุดฝึกของนักเรียนชั้น ม.1
นางสาววลีญา นุดคำแหง	การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องประเภทเพลงไทย วิชาศิลปะ (ดนตรี) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นายชนธร สมใจหวัง	การพัฒนาทักษะการวาดเส้นของนักเรียนชั้น ม.4 โดยการใช้ชุดฝึกการวาดเส้นในงานเขียนแบบ
นายเอกภพ คณะฤทธิ์	การศึกษาเปรียบเทียบผลการบูรณาการกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น ม.4/4
นายวีรพร จุ่มใจ	การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง การอ่านโน้ตดนตรีสากลประกอบการเรียนรู้วิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นางสาวกนกวรรณ ศุภศิริโรจน์	การพัฒนาทักษะการขับร้องเพลงโดยใช้วิธีการสอนตามแนวคิดของโคดาไล (Kodaly) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวนวพร เต็มเตชาติพงศ์	การใช้ชุดฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติอังกะลุงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
นายวันชาติ นามเกิด	การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปะ ของนักเรียนชั้น ม. 2 วิชาศิลปะ โดยใช้ชุดฝึก